



ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

๑๑๔ สุขุมวิท ๒๓ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐ โทรศัพท์ ๐-๒๖๔๙-๕๐๐๐
ภายใน ๑-๕๖๖๖ โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๒๒๕๘-๐๓๑๑

ข่าวจากหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ ฉบับประจำวันที่ ๘ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๗ หน้า ๑๒, ๑๑ มูลค่าข่าว ๖๔๖,๐๐๘.-

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสื่อสิ่งพิมพ์ สนใจดูที่ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>



คุณอกสนาม
พัฒนาชาติ กฤติบวร
คณบดี
ขอนำพาพลศึกษาไทย
หน้า 11



‘อริบดีแพท’พัฒนาชาติ กฤติบวร คณบดีพาขอนำพาพลศึกษาไทย



วงการกีฬาในบ้านเรากำลังไปได้สวย เห็นได้จากที่บรรดานักกีฬาของไทยไปสร้างชื่อเสียงระดับนานาชาติอย่างต่อเนื่องในโอลิมปิกเกมส์ที่ผ่านมา ๆ มา นักกีฬาไทยก็สามารถคว้าเหรียญรางวัลมาได้ทุกครั้ง แต่ความสำเร็จที่เกิดขึ้นนั้นคงจะเป็นไปไม่ได้หากขาดการสนับสนุนและวางรากฐานด้านกีฬาที่

ดีของหน่วยงานกีฬาต่าง ๆ หนึ่งในนั้นก็คือ กรมพลศึกษาที่คอยสนับสนุนการกีฬาของไทยเสมอมา

คุณอกสนามวันนี้เราจะพาท่านไปพบกับหัวเรือใหญ่ของกรมพลศึกษา “ดร.แพท” พัฒนาชาติ กฤติบวร อธิบดีกรมพลศึกษาคนที่ 25 ของไทยซึ่งเรียกได้ว่าเป็นคณบดีพาของวงการกีฬาไทยอย่างแท้จริง

“ดร.แพท” บอกถึงการเริ่มเข้ามาในวงการกีฬาว่าเริ่มชีวิตการทำงานในปี พ.ศ. 2520 ที่วิทยาลัยพลศึกษาอ่างทอง ก่อนที่จะ

เข้ามาเป็นศึกษานิเทศก์ที่กรมพลศึกษาในปี 2525 จากนั้นปี พ.ศ. 2527 ได้ทุนรัฐบาลญี่ปุ่นไปอบรมด้านการสอนวิชาพลศึกษาปี พ.ศ. 252๗ ก็ได้ทุนแลกเปลี่ยนไปสอนที่มหาวิทยาลัยเอ็มเบอร์รี่ สหรัฐอเมริกา พ.ศ. 253๗ ศึกษาต่อระดับปริญญาเอกด้านบริหารการกีฬาที่มหาวิทยาลัยนิวยอร์ก

หลังจากนั้นกลับมาทำงานที่กรมพลศึกษา ก่อนจะไปรับตำแหน่งผู้อำนวยการ



โรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่น พ.ศ. 2540-2541 จากนั้น พ.ศ. 2542-2548 ดำรงตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี และย้ายไปเป็นรองอธิการบดีสถาบันการพลศึกษาและ พ.ศ. 2548-2552 มาเป็นผู้ผู้อำนวยการสำนักการกีฬากรมพลศึกษา จากนั้น ขยับขึ้นมาเป็นรองอธิบดีกรมพลศึกษา พ.ศ. 2552-2554 และย้ายไปเป็นหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ก่อนจะย้ายกลับมาเป็นอธิบดีกรมพลศึกษาในที่สุด

“ในช่วงที่เรียนระดับปริญญาตรีสาขาพลศึกษา สถาบัน มศว พลศึกษา ก็เป็นนักกีฬาหลายอย่างทั้ง รักบี้ ฟุตบอล และเป็นนักกีฬายูโดของ มศว พลศึกษา ซึ่งจากนั้นได้สอบชิงทุนไปเรียนที่มหาวิทยาลัยชิพ ของญี่ปุ่น ก็ได้อบรมการสอนพลศึกษาและฝึกอบรมยูโดจนได้ฉายาจากสำนักโคโดกันอีกด้วย”

จากการที่มีความรู้ทางด้านกีฬาการต่อสู้ ดร.พัฒนาชาติ ยังได้เดินทางไปสอนกีฬาศิลปะการต่อสู้ถึงสหรัฐอเมริกา รวมถึงมวยไทยที่มหาวิทยาลัยเอ็มเมอร์รี่ และได้ศึกษาการสอนพลศึกษาจากอเมริกาอีกด้วย ซึ่ง ดร.แพท บอกว่าการได้ไปอเมริกาทำให้ได้เห็นการพัฒนาอุปกรณ์ป้องกันตัวในกีฬาต่อสู้ จึงนำมาประยุกต์ใช้กับนักกีฬามวยของไทย เพราะเดิมทีเดียวเราไม่มีเครื่องป้องกันในกีฬานักเรียนในตอนนั้น และใช้มาถึงปัจจุบันนี้ โดยนอกจากนั้นหลังจากกลับมาอยู่ที่กรมพลศึกษาก็ได้ทุนไปเยอรมนีจนได้เป็นผู้เชี่ยวชาญ

เรื่องกีฬาแสนดีบอลและกลับมาช่วยเป็นผู้เชี่ยวชาญพัฒนากีฬาแสนดีบอลในประเทศไทย นอกจากนี้ยังได้เป็นนายกสมาคมวู๊ดบอลแห่งประเทศไทย โดยเริ่มสร้างตั้งแต่พื้นฐานกีฬาวู๊ดบอลจนในตอนนี้นักกีฬาไทยสามารถสร้างชื่อในระดับเอเชียได้หลายครั้งและผลักดันเผยแพร่กีฬาวู๊ดบอลมาจนถึงทุกวันนี้และล่าสุดไทย

เราว่าแชมป์โลกมาได้ถึง 6 เหรียญทอง จากการชิงชัย 9 เหรียญทองที่ประเทศจีน

อธิบดีกรมพลศึกษากล่าวอีกว่า จากที่ชีวิตอยู่ในวงการกีฬาตลอดทั้งนักกีฬาและโค้ชซึ่งเคยเป็นโค้ชฟุตบอลวิทยาลัยพลศึกษาอ่างทอง ไล้ชยูโด และ

รักบี้ฟุตบอลได้ว่อยู่กับกีฬาตลอด การได้มาเป็นอธิบดีกรมพลศึกษาจึงตั้งใจทำตามภารกิจที่จะสร้างกีฬาพื้นฐานของนักเรียนในโรงเรียนต่าง ๆ รวมถึงกีฬามวลชนที่เราพยายามให้มวลชนกลุ่มต่าง ๆ ได้เล่นกีฬาที่สูงอายุรวมไปถึงชาวเขา ประกอบกับการใช้กีฬาให้สอดคล้องกับการท่องเที่ยวคือใช้กีฬาสร้างรายได้ในการท่องเที่ยวให้ประเทศตามนโยบายที่รัฐบาลส่งเสริมด้วย ทั้งนี้ก็จะทำตามคติประจำใจในการทำงานคือ “ต้องทำให้สำเร็จและทำจริงให้ได้ตามเป้าหมาย แต่ที่สำคัญคือต้องทำสิ่งที่ถูกต้องและเกิดประโยชน์ต่อสังคมด้วย”

จากที่เป็นคนที่ถูกคัดเลือกกีฬามวลชนตลอดชีวิต 40 กว่าปีที่ผ่านมาช่วยให้งานด้านการพัฒนากีฬาของไทยไม่หลงทางเพราะเรารู้ว่ามันควรจะเป็นยังไงโดยใช่ประสบการณ์ที่ผ่านมาก็ได้เรียนรู้จากสิ่งที่เห็นและลองผิดลองถูกมาตลอดจึงช่วยให้วันระยะทางการพัฒนากีฬาจากการเห็นภาพที่ชัดเจนประกอบกับความรู้และความตั้งใจจะช่วยให้งานต่าง ๆ ด้านกีฬาสำเร็จได้จนถึงที่สุด

“การที่ได้มีโอกาสได้ไปศึกษาดูงานมา

หลายประเทศ ทั้งการเป็นนักกีฬา การอบรมโค้ชระดับสูง และเรียนรู้การบริหารงานพลศึกษา รวมทั้งได้เห็นการทำที่กีฬาต่าง ๆ ของโค้ชต่างชาติ ทำให้เห็นว่าเราจะต้องทำยังไงกับนักกีฬาไทยต่อไปอย่างไม่หลงทาง”

ดร.พัฒนาชาติ กล่าวถึงอนาคตใน

การทำงานด้านกีฬาว่า สำหรับหลังจากนี้หากเกษียณอายุราชการแล้วก็คงต้องปล่อยให้คลื่นลูกใหม่มาช่วยสร้างกีฬาของไทยต่อไป ส่วนตนในฐานะนายกสมาคมวู๊ดบอลแห่งประเทศไทย หากมีคนรุ่นใหม่ก็พร้อมให้ทำหน้าที่แต่ก็คงจะคอยอยู่ที่ให้ความรู้และคำปรึกษาต่อไปเพราะชีวิตคงหนีวงการกีฬาไปไม่พ้น

สุดท้ายนี้ “อธิบดีพัฒนาชาติ” ผ่าถึงคนพลศึกษายุคใหม่ว่าการได้เข้ามาอยู่ในวงการพลศึกษาของไทยถือว่าเป็นความโชคดีที่ได้มาช่วยพัฒนากีฬาชาติ ซึ่งคนที่เข้ามาแล้วก็ต้องคิดว่าจะทำอย่างไรให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมทั้งด้านการให้ความรู้หรือการพัฒนาต่าง ๆ อย่างไรก็ตาม ในส่วนของตนเองนั้นการได้มาทำหน้าที่ที่ตรงนี้ถือเป็นความสุขเพราะได้ทำประโยชน์ต่อสังคมด้วยสิ่งที่ตนเองรักถือว่าเกิดมาได้มีคุณค่า และขอฝากไว้อีกว่าถ้าใครมีความรู้ความสามารถทางด้านใดหากได้เสียสละเพื่อผู้อื่นบ้างก็จะเกิดการให้คนอื่น ๆ ต่อไปสังคมเราก็พัฒนาได้อย่างต่อเนื่องอีกด้วย

จากวิสัยทัศน์ในความตั้งใจปฏิบัติงานสะท้อนให้เห็นความมุ่งมั่นและเจตนาที่ดีต่อการพัฒนาวงการกีฬาของไทยให้ก้าวสู่ความเป็นเลิศอย่างตั้งใจของอธิบดีกรมพลศึกษาคนที่ 25 ของไทยคนนี้ครับ.

พจิตร กาญจนกุล